



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ Portfolio ระหว่างวันที่ ๓-๙ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
๒. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (ผลงานระดับเขตหรือประเทศ)
๓. โครงการช่างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช่างเผือก สบช.)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มเอกสารที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (ทป.๐๐๔) ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด (ไม่รวมคลินิกเอกชน) ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

๒. ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มเอกสารที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ช่องทางพิเศษ หรือบริษัทเอกชน และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (pr@bcnt.ac.th) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (งานรับสมัครนักศึกษาฯ) เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๓. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ห้องประชุม ๑๑๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยให้นำเอกสารแสดงผลการตรวจ ATK ที่เป็นปกติ ไม่เกิน ๔๘ ชม. และนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ฉบับจริง มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ Portfolio ระหว่างวันที่ ๓-๘ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
๒. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (ผลงานระดับเขต หรือประเทศ)
๓. โครงการช่างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช่างเผือก สบช.)

สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
สถานที่สัมภาษณ์  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)  
เขตสุขภาพที่ ๑๒  
จังหวัดตรัง จำนวน ๔๘ คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ประเภท	วุฒิ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กฤติยา	จุฬอง	NULL	NULL	ครึ่ง
2	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	นครินทร์	สุขใส	NULL	NULL	ครึ่ง
3	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นิตยา	ขุนแก้ว	NULL	NULL	ครึ่ง
4	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นุศรราพร	สันสิน	NULL	NULL	ครึ่ง
5	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปัทริมา	สงกลิ่น	NULL	NULL	ครึ่ง
6	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรวิรินทร์	พลการ	NULL	NULL	ครึ่ง
7	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันนิพร	ภาคโร	NULL	NULL	ครึ่ง
8	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อาศิรา	กิมยริักษ์	NULL	NULL	ครึ่ง
9	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กัญญาภรณ์	นวนทอง	สภาราชนิ จังหวัดครึ่ง	ครึ่ง	ครึ่ง
10	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กัลยรัตน์	ชูมัน	ทุ่งยาวผดุงศิษย์	ครึ่ง	ครึ่ง
11	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จันทรัตน์	หอมเกตุ	รักษา	ครึ่ง	ครึ่ง
12	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จารวี	หลงขาว	วิเชียรมาด	ครึ่ง	ครึ่ง
13	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิราพัชร	ทองเกลี้ยง	ทุ่งหนองแห่งประชาสรรค์	ครึ่ง	ครึ่ง
14	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิรณา	แก้วณี	วิเชียรมาด	ครึ่ง	ครึ่ง
15	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เจนจิรา	พวงแก้ว	ย่านตาขาว	ครึ่ง	ครึ่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	วิทยาลัย	ตำแหน่ง	วุฒิ	ประเภท	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดสัมภาษณ์
16	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุดินณชนัน	รศดลสุด	บ้านตาขาว	ตรัง	ตรัง
17	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ญานิกา	ลูกเมือง	สิเกาประชาผดุงวิทย์	ตรัง	ตรัง
18	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณิชา	จันทร์ชูเพชร	ปะเหลียนผดุงศิษย์	ตรัง	ตรัง
19	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ตรีดาภรณ์	ทองเมื่น	บ้านตาขาว	ตรัง	ตรัง
20	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ธวัลรัตน์	หอยนาง	นาโง้ววิฑฒคาม	ตรัง	ตรัง
21	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นรนนท	ขุนทอง	รัชฎาปุระดิษสุรนสรณ์	ตรัง	ตรัง
22	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	นราวิชญ์	ศรีไพฑูริย์	สภาราษีนี้ จังหวัดตรัง	ตรัง	ตรัง
23	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นรินทร์ทิพย์	มะหยัชน	กันดั่งรัชฎาศึกษา	ตรัง	ตรัง
24	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นันทิกัญจน	สงคร	วีเชียรมาด	ตรัง	ตรัง
25	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุญญาทิพย์	อินทองมาก	ทุ่งยาวผดุงศิษย์	ตรัง	ตรัง
26	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เบญญา	สงเสน	สภาราษีนี้ จังหวัดตรัง	ตรัง	ตรัง
27	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประกาศิรี	ปุณละอลง	สวัสดิ์รัตนากิษษ	ตรัง	ตรัง
28	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปิยวรรณ	ใหญ่จิ้ง	กันดั่งพิฑยากร	ตรัง	ตรัง
29	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปุณยาพร	ส่องช่วย	รัชฎาปุระดิษสุรนสรณ์	ตรัง	ตรัง
30	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรลภัส	หวังจี	กันดั่งพิฑยากร	ตรัง	ตรัง

2/0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	วิทยาลัย	ตำแหน่ง	ชื่อ	นาย/นาง	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดคุณครู
31	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เพชรพลอย	เอียดแก้ว	สวัสดิ์รัตนากิมุข	ตรัง	ตรัง
32	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เมย์ลิสสา	เงินสมทอง	ลีเกาประชาผดุงวิทย์	ตรัง	ตรัง
33	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รมิดา	สุศิริ	ห้วยยอด	ตรัง	ตรัง
34	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รุ่งทิวา	สุดเมือง	ในเดาพิทยาคม	ตรัง	ตรัง
35	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รุจรรดา	กลัดอยู่	กันตังรัชฎาศึกษา	ตรัง	ตรัง
36	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วรรณาก	สุดสาเห	กันตังรัชฎาศึกษา	ตรัง	ตรัง
37	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศิริวรรณ	นวันยาหว่า	ปะเหลียนผดุงศิษย์	ตรัง	ตรัง
38	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สิริกัญญา	ครรรรักษา	รัชฎา	ตรัง	ตรัง
39	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุขสบาย	หวังโสะ	กันตังพิทยากร	ตรัง	ตรัง
40	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	หงสกาญจน์	ศรีดำ	ทุ่งยาวผดุงศิษย์	ตรัง	ตรัง
41	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	หนึ่งฤทัย	คงหนู	ทุ่งหนองแห่งประชาสรรค์	ตรัง	ตรัง
42	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	อชิวัฒน์	เมืองพุด	ลีเกาประชาผดุงวิทย์	ตรัง	ตรัง
43	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อรทัย	เดชอารัญ	นาโยงพิทยาคม	ตรัง	ตรัง
44	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อรอนงค์	คงแก้ว	สวัสดิ์รัตนากิมุข	ตรัง	ตรัง
45	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อริสา	รอดกลิน	รัชฎา	ตรัง	ตรัง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	นายแพทย์	ตำแหน่ง	ชื่อ	นายแพทย์	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จำนวนคนปีงบประมาณ
46	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พญามาลศาสตร์บัณฑิต	นางสาว	อังคณา	โตเมฆ	วิทยา	ตรัง	ตรัง
47	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พญามาลศาสตร์บัณฑิต	นางสาว	อังศุวาล	บุญแก้ว	วิทยานุประดิษฐ์อนุสรณ์	ตรัง	ตรัง
48	เขตสุขภาพ 12	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พญามาลศาสตร์บัณฑิต	นางสาว	อภาวรรณ	แก้วพิทักษ์	สภาราณี จังหวัดตรัง	ตรัง	ตรัง

*Handwritten signature*

**ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
รอบที่ ๑ Portfolio**

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ สบข.สัญจร	พ.ย.-ธ.ค ๖๔	สถาบันพระบรมราชชนก
๑. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก TCAS เว็บไซต์ <a href="http://mytcas.com">http://mytcas.com</a>	๙ ธ.ค ๖๔ เป็นต้นไป	ผู้สมัคร
วิทยาลัยประสานและรับรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าศึกษาที่สถาบันกำหนดในแต่ละหลักสูตร	๒๗-๓๐ ธ.ค.๖๔	วิทยาลัย
๒. สมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก <a href="http://admission.pi.ac.th">http://admission.pi.ac.th</a>	๓-๙ ม.ค ๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครเข้า TCAS เพื่อดึงคะแนน GPAX ๕ ภาคเรียนของผู้สมัคร	๓-๙ ม.ค ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๓. ชำระเงินค่าสมัคร	๓-๙ ม.ค ๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครให้วิทยาลัย	๑๐-๑๑ ม.ค ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	๑๓-๑๕ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	๑๖ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๕. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด	๑๗-๒๐ ม.ค.๖๕	ผู้สมัคร
๖. -ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ -ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์	๒๓ ม.ค ๖๕	ผู้สมัครและวิทยาลัย
ประมวลผลการคัดเลือก (ทุกโครงการ)	๒๔-๒๖ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	๓๑ ม.ค.๖๕	วิทยาลัย
วิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบัน	๒ ก.พ.๖๕	วิทยาลัย
สถาบันส่งรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบ TCAS	๓-๔ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๘. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เว็บไซต์ <a href="http://mytcas.com">http://mytcas.com</a>	๗-๘ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
๙. สละสิทธิ์ เว็บไซต์ <a href="http://mytcas.com">http://mytcas.com</a>	๙ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ จากระบบ TCAS เพื่อปรับแผนรับรอบต่อไป	๑๐ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๐. สถาบันประกาศรายชื่อ (ผู้ยืนยันสิทธิ์) เรียกเข้าศึกษา เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.ac.th">http://admission.pi.ac.th</a>	๑๑ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๑. ชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์	๑๖ - ๑๘ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)	๑๙-๒๑ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
จัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาใหม่	๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๒. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่	๒๘ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๓. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา	๒๐-๒๔ มี.ย. ๖๕	วิทยาลัยและผู้สมัคร
๑๔. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๒๗ มี.ย.๖๕	วิทยาลัยและผู้สมัคร